
sþ. 486. Fyrirspurn [255. mál]
til heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra um kostnað af starfsemi Krabbameinsfélags Íslands
og leitarstöð þess.

Frá Guðrúnu Agnarsdóttur .

1. Hve mikill hluti af rekstrarfé Krabbameinsfélags Íslands kemur frá ríkissjóði'? Hvernig
er starfsemi félagsins fjármögnuð að öðru leyti?

2. Hve mikill er heildarkostnaður við skoðun hverrar einstakrar konu sem kemur til
leghálskrabbameinsleitar hjá leitarstöð Krabbameinsfélagsins'?


